

Washington College Grant (Chương trình Trợ cấp Học đại học Washington)

Hãy theo đuổi ước mơ của bạn!

Bắt đầu từ năm 2020, sẽ có thêm nhiều cư dân Washington được theo học đại học với số tiền ít hơn. Một số người sẽ được học miễn phí. Washington College Grant (Chương trình Trợ cấp Học đại học Washington), trước đây là State Need Grant, là chương trình đảm bảo cho các sinh viên có mức thu nhập gia đình ở ngưỡng hỗ trợ tài chính sẽ được hỗ trợ toàn bộ số tiền học phí và các phí khác nếu dự định theo học tại một trường công lập, hoặc được hỗ trợ một phần học phí nếu theo học một trường cao đẳng hoặc đại học tư được phê duyệt. Danh sách các tổ chức đủ điều kiện: <https://readyssetgrad.wa.gov/eligible-institutions>. Luật mới mở rộng số tiền hỗ trợ nhỏ hơn cho các sinh viên có mức thu nhập gia đình trung bình. Điều này có nghĩa là những người trước đây có thể không đủ điều kiện theo chính sách cắt giảm hỗ trợ tài chính cũ, thì giờ đây việc học đại học sẽ nằm trong tầm tay của họ.

Lập kế hoạch cho tương lai của bạn!

Có thể sử dụng khoản tiền này cho nhiều chương trình giáo dục sau trung học khác nhau, bao gồm các trường cao đẳng đào tạo hai năm và trường đại học đào tạo bốn năm, các trường thương mại và kỹ thuật, cũng như các chương trình học nghề được phê duyệt.

Washington College Grant là một chương trình trợ cấp, không phải cho vay, vì vậy bạn không cần phải trả lại.

Bạn có thể kết hợp khoản trợ cấp này với các khoản hỗ trợ khác của tiểu bang và liên bang để trang trải một phần đáng kể trong tất cả chi phí liên quan đến giáo dục, không chỉ riêng học phí.

Tìm hiểu thêm

- Washington College Grant (Chương trình Trợ cấp Học đại học Washington): <https://wsac.wa.gov/pathways>
- Để nhận được một khoản trợ cấp, sinh viên phải hoàn thành mẫu Đơn xin Hỗ trợ Sinh viên của Liên bang Miễn phí (FAFSA). Nếu tình trạng nhập cư của bạn gây cản trở cho việc điền thông tin vào biểu mẫu của liên bang, bạn có thể điền vào mẫu Đơn xin Hỗ trợ Tài chính Tiểu bang Washington (WASFA). Điền vào một trong hai mẫu nêu trên là bước đầu tiên để có thể nhận được khoản tiền này. Cả hai mẫu đều có sẵn tại trang web <https://wsac.wa.gov/apply>
- Tìm hiểu các bước để nhận trợ giúp đăng ký học đại học và hỗ trợ tài chính: <https://readyssetgrad.wa.gov/12thyear>

Thông tin này được cung cấp bởi Hiệp hội Giáo dục Washington, tổ chức ủng hộ hàng đầu của tiểu bang đối với các trường công, sinh viên và các nhà giáo dục. Truy cập <https://www.WashingtonEA.org>